

Số: /SKHĐT-TH

Long An, ngày tháng 6 năm 2020

V/v lồng ghép nội dung Phòng
chống thiên tai và thích ứng biến
đổi khí hậu vào Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội của ngành, địa
phương theo Thông tư số
05/2016/TT-BKHĐT

Kính gửi: Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện,
thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An.

Căn cứ văn bản số 2709/UBND-KTTC ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo kế hoạch thực hiện một số chương trình hỗ trợ của Tổ chức hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

Ngày 17/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp Chương trình FPP - GIZ tổ chức hội nghị tham vấn với các Sở ngành cấp tỉnh nhằm hỗ trợ kỹ thuật về lồng ghép nội dung Phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT.

Với định hướng phát triển của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững, việc lồng ghép phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu giúp xây dựng cơ chế điều phối tốt hơn, giảm nhẹ rủi ro và các tác động của biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường khả năng chống chịu của người dân với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thu thập dữ liệu, phân tích, đề xuất các nội dung, chỉ tiêu về phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, địa phương năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Đính kèm theo văn bản này Tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh. Đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của ngành, địa phương. Lưu ý các chỉ tiêu đề xuất cần đảm bảo có thể thu thập thông tin và đánh giá được kết quả thực hiện.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh “b/c”;
- Như trên;
- Ban GD Sở;
- Lưu: VT, TH.AH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Việt

